



Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

Theo công bố chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 27/6. Như vậy, chỉ còn 3 tháng nữa, học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng. Đến thời điểm này, bên cạnh việc hoàn thành chương trình giáo dục theo định biên, tại các nhà trường, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tăng tốc, gấp rút triển khai.

Mở rộng phạm vi đề thi

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giữ nguyên phương thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như 3 năm trước, không quy định điểm sàn chung cho các trường đại học, cao đẳng, không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh. Ngay từ cuối tháng 1/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa của kỳ thi THPT quốc gia. Điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm nay chính là nội dung kiến thức không chỉ nằm trong chương trình lớp 12 như năm trước, mà có thêm phần kiến thức của chương trình lớp 11. Mặc dù vậy, trọng tâm năm trong chương trình lớp 12 vẫn chiếm đa số. Theo đánh giá chung của nhiều giáo viên, học sinh, mức độ các câu hỏi tại đề thi tham khảo năm nay cơ bản khó hơn so với những đề thi năm 2017.



Học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên Thái Bình tích cực ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Thầy giáo Nguyễn Văn Kiện, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Duyên Hà cho biết: Việc mở rộng phạm vi đề thi là lộ trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công

bố cách đây 1 năm. Về cơ bản, các thầy cô giáo và học sinh trong trường đều đã có sự chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi này. Nhìn chung, các thầy cô đều

đánh giá cao đề thi minh họa năm nay đã đáp ứng được yêu cầu thi THPT quốc gia, vừa dùng để xét tốt nghiệp, có tính phân loại cao để làm căn cứ xét

tuyển vào các trường đại học. Việc mở rộng phạm vi đề thi cũng đòi hỏi các em học sinh phải ôn luyện khối kiến thức sâu rộng, với nhiều chuyên đề, dạng bài liên quan, đồng thời phải có khả năng bao quát kiến thức tốt làm bài mới đạt được điểm cao. Thầy giáo Nguyễn Văn Kiện cũng chia sẻ thêm: Về cơ bản, với hệ thống đề thi được phân hóa cao, "cơn mưa điểm 10" như năm ngoái sẽ có thể hạn chế đi rất nhiều, điểm tuyệt đối sẽ thuộc về những thí sinh học rất giỏi. Mặc dù kiến thức lớp 11 có thể sẽ không chiếm tỷ lệ cao trong bộ câu hỏi nhưng nhà trường cũng yêu cầu học sinh không nên chủ quan, tránh tình trạng học tủ.

Tích cực ôn luyện

Thầy giáo Nguyễn Đình Hiếu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Ngay từ khi học sinh bước vào lớp 10, nhà trường đã phối hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh thi phân ban. Tuy nhiên, nếu trong quá trình học, dựa trên học lực và nguyện vọng của học sinh, nhà trường vẫn cho học sinh thay đổi phân ban. Đến nay, bên cạnh công tác hoàn thành chương trình giáo dục theo định biên năm học, nhà trường đang tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh vào các buổi chiều. Theo nguyện vọng của học sinh, năm nay, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có 30% học sinh

chọn thi tổ hợp khoa học xã hội và gần 70% học sinh chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Cuối học kỳ I vừa qua, nhà trường đã tổ chức khảo sát cho học sinh khối 12. Theo kết quả, nhiều học sinh đã thể hiện sự cố gắng ôn luyện trong suốt 3 năm qua nhưng cũng có một số học sinh có điểm số chưa cao. Từ kết quả đó, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch ôn tập và chỉ đạo trực tiếp đến từng giáo viên để các buổi ôn tập đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, Ban Giám hiệu còn tăng cường dự giờ giáo viên hoặc các giáo viên dự giờ chéo nhau để có những góp ý hiệu quả nhất cho công tác ôn tập.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2018 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành ngày 14/3, điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Tức là điểm thi năm nay sẽ chỉ tiết hơn nhằm bảo đảm công bằng cho từng thí sinh. Không những thế, để bớt thiệt thòi cho thí sinh, từ năm nay, khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 khu vực sẽ tiếp giảm từ 0,5 xuống còn 0,25, nhằm bảo đảm sự công bằng hơn giữa thí sinh ở các vùng miền khác nhau.

ĐẶNG ANH

Khai mạc hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2018



Du khách tham quan gian hàng tại hội chợ.

(nhandan.com.vn) Sáng ngày 29/3, hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội) chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đây là sự kiện du lịch quốc tế thường niên có quy mô hàng đầu trong khu vực. Ban tổ chức hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2018 đã chọn chủ đề "Du lịch trực tuyến, du lịch Việt Nam hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" làm chủ đề.

"Du lịch trực tuyến là xu thế phát triển của khoa học công nghệ trên toàn thế giới, lĩnh vực du lịch không thể đứng ngoài cuộc và phải ứng dụng càng nhanh càng tốt công nghệ vào du lịch, tạo điều kiện cho du khách lựa chọn dịch vụ. Đến với hội chợ năm nay, các doanh nghiệp bán công nghệ thông tin về du lịch sẽ trưng bày sản phẩm công nghệ phục vụ cho du lịch nhằm thu hút, hấp dẫn các doanh nghiệp du lịch sử dụng công nghệ. Với hội chợ lần này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ chứng minh du lịch là một trong những ngành tiên phong tiếp cận mạnh mẽ với công nghệ" - Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - đại diện đơn vị tổ chức đã cho biết.

Với định hướng thúc đẩy cả 3 loại hình du lịch: inbound, outbound và nội địa, VITM là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm, xúc tiến điểm đến, quảng bá thương hiệu, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. VITM Hà Nội 2018 còn là sự kiện kích cầu du lịch quy mô nhất trong năm, mang đến những lợi ích thiết thực cho công chúng tham quan, cho các doanh nghiệp du lịch, đóng góp tích cực cho tăng trưởng du lịch nội địa.

VITM Hà Nội 2018 có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ hơn 43 tỉnh, thành phố trên cả nước và từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thông tin từ ban tổ chức, đã có 650 doanh nghiệp ở các lĩnh vực của ngành du lịch tham gia. Hiện đã có hơn 40.000 vé máy bay giá rẻ và khoảng trên 15.000 tour trọn gói giảm giá đặc biệt được đưa ra bán trong dịp này. Đặc biệt, có những đơn vị lữ hành còn tung ra chương trình "săn" tour 0 đồng với 1.000 vé trong nước và nước ngoài, bán hộ chiếu nghỉ dưỡng sử dụng miễn phí 60 dịch vụ với giá tiết kiệm tới 1/3 so với giá thông thường.

VITM 2018 cũng là dịp để các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch gửi lời tri ân đến khách hàng, cũng như các đối tác trong những ngày diễn ra hội chợ.

Dự kiến, hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 1/4.

Tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc

(baovanhoa.vn) Thực hiện kế hoạch triển khai để án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 28/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm về các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc khu vực miền Nam.

Tọa đàm nhằm mục đích đánh giá thực trạng hoạt động của mạng lưới thư viện trong cả nước đối với việc xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xác định các tiêu chí cụ thể phục vụ cho việc xây dựng thí điểm mô hình văn hóa đọc trong các thư viện, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp và mô hình phát triển văn hóa đọc có hiệu quả. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu thập dữ liệu làm căn cứ xây dựng thí điểm mô hình văn hóa đọc trong thư viện phù hợp đối với loại hình và quy mô.

TẮT ĐẠT

Sức trẻ ở Bộ đội Biên phòng tỉnh

Với nhiệt huyết và tinh thần xung kích, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, qua đó để lại hình ảnh đẹp về người lính quân hàm xanh trong lòng nhân dân.

tham mưu cho chỉ huy chỉ đạo xử lý tốt mọi tình huống xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể nơi đóng quân làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên bộ, biển. Trong những năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát được trên 48.000 lượt phương tiện/287.000 lượt người; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 1.926 buổi/80.400 lượt người nghe. Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh là cầu nối gắn kết với thanh niên, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã phối hợp tích cực với tổ chức đoàn cơ sở và nhân dân các xã, thị trấn khu vực biên giới biển thực hiện các phong trào. Từ năm 2017 đến nay, hưởng ứng



Đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2018.

tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới và thực hiện chiến dịch "Hãy làm sạch biển" do Trung ương Đoàn, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, BĐBP tỉnh đã huy động

hơn 600 lượt ĐVTN phối hợp với ĐVTN các đơn vị, địa phương tổ chức trồng trên 4.000 cây chắn sóng ven biển, cây ăn quả các loại và tổ chức ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu vực bờ biển,

khu du lịch sinh thái thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Không chỉ tham gia các hoạt động vì cộng đồng ở khu vực biên giới biển, hàng năm, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh còn tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về biên giới như: giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", xây nhà tình nghĩa tình hộ nghèo, gia đình chính sách, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng... Trong năm 2017, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP địa phương góp tặng quà, tiền mặt cho 15 học sinh nghèo vượt khó theo chương trình "Nâng bước em đến trường" với tổng trị giá trên 60 triệu đồng.

Riêng trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Thái Bình, Đại học Y Dược Thái Bình, Huyện đoàn Thái Thụy, Tiền Hải tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn ven biển; đồng thời, tham mưu, huy động ngày công xây dựng, sửa chữa 3 nhà tình nghĩa, số tiền 140 triệu đồng cho đối tượng chính sách. Nhân

dịp lễ, tết, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trích ngân sách tặng 227 suất quà trị giá 451 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên tuyến biên giới biển của tỉnh. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động 310 lượt ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ cơ quan và các đơn vị BĐBP địa bàn giúp nhân dân thu hoạch 9,92ha hoa màu chống úng do ảnh hưởng của bão, lũ...

Thượng tá Vũ Kim Tấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội là điều kiện để tuổi trẻ BĐBP tỉnh thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua các hoạt động thiết thực đó đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển, phòng chống tác phạm và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... đều có sự tham gia của tuổi trẻ BĐBP tỉnh với tinh thần xung kích, trách nhiệm cao. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị của BĐBP tỉnh.

Còn khoảng 5 tháng nữa là mình hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ rời về nghỉ chế độ hưu trí. Nhưng còn làm một ngày, mình vẫn tâm huyết, trách nhiệm với công việc của cơ quan. Ông Thư bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy. Ông cho biết: Năm 1975, khi mới 17 tuổi ông đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau 11 năm trong quân đội là chiến sĩ quân y phục vụ chiến đấu ở chiến trường Campuchia và đơn vị công an vũ trang (nay là bộ đội biên phòng) Quân khu 9, ông về phục viên xuất ngũ rồi tham gia làm cán bộ Trạm Y tế xã Quang Bình từ năm 1986 đến nay. Người dân xã Quang Bình đã quá quen thuộc với hình ảnh bác sĩ Thư thăm, khám, điều trị bệnh cho bà con tại Trạm Y tế xã và thường xuyên xuống các khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở

BÁC SĨ LÊ XUÂN THƯ Tận tụy với nghề

33 năm gắn bó với Trạm Y tế xã Quang Bình (Kiến Xương), bác sĩ Lê Xuân Thư luôn gương mẫu thực hiện "Luang y như từ mẫu" và tận tụy với công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

vệ sinh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà con. Ở bất kỳ công việc nào ông cũng đều nhiệt tình, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với những người nghèo ma túy, nhiễm HIV/AIDS, ông gần gũi, chia sẻ giúp đỡ họ tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Chị Lan - một bệnh nhân HIV chia sẻ: Nhờ sự xuống tận tâm của bác sĩ Lê Xuân Thư về tinh thần và hướng dẫn cách giữ gìn sức

khỏe, phòng tránh lây nhiễm cho người thân mà tôi thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Giờ đây, tôi đã trở thành một tuyên truyền viên phòng, chống HIV/AIDS của xã và làm được nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Trước đây, nhiều người dân xã Quang Bình cho rằng bác sĩ Thư bị "hâm" vì kinh doanh được mà không chịu bán thuốc cho người bệnh đến mua. Nhưng sau một thời gian được tư vấn, giải thích bệnh nào có thể tự khỏi, bệnh nào cần phải dùng thuốc, bà con ai cũng hiểu và cảm động trước

tấm lòng của ông. Ông Thư bộc bạch: Kinh doanh thì ai chẳng muốn bán được nhiều, thu nhập cao nhưng vì tham tiền bạc mà đánh mất y đức của người thầy thuốc thì xấu hổ lắm. Người dân không am hiểu y học nên cứ có bệnh là đi mua thuốc uống sẽ dẫn tới lạm dụng thuốc và kháng sinh nên càng dễ bị mắc bệnh. Cái vòng luẩn quẩn ấy chỉ khiến cho nhân dân hao tiền, tốn của mà bệnh thì cứ mãi đeo bám không rời. Là Bí thư Chi bộ Trạm Y tế xã, ông Thư không

chỉ duy trì hoạt động đơn cho nhau nghe những mẫu chuyện về Bác trước mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ để tự giáo dục nhau, ông còn gương mẫu thực hiện. Y sĩ Phạm Duy Dương cho biết: Từ việc đi làm đúng giờ, ăn cần, gần gũi chia sẻ với người bệnh đến tự học tập nâng cao trình độ, có lối sống giản dị, trách nhiệm cao với công việc, chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ... Bác sĩ Thư là tấm gương để các cán bộ của Trạm chúng tôi kính trọng, yêu quý và noi theo.

Trạm Y tế xã Quang Bình mỗi năm khám và điều trị cho khoảng 7.000 lượt người. Năm 2014, Trạm được địa phương đầu tư xây mới cơ sở vật chất và một số trang thiết bị phục vụ việc khám chữa bệnh. Các cán bộ được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trạm Y tế xã được công nhân đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Ông Đặng Văn Luân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Bình cho biết: Với những đóng góp thiết thực của đồng chí Lê Xuân Thư nên công tác chăm sóc

và bảo vệ sức khỏe nhân dân của địa phương không ngừng được nâng lên. Là một đảng viên, đồng chí Thư cũng luôn nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu, nhiều năm liền Chi bộ Trạm Y tế xã đạt trong sạch,

vững mạnh, bản thân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2016 được Huyện ủy, UBND huyện Kiến Xương khen thưởng là công dân tiêu biểu của huyện.

KHÁC DUẤN



Bác sĩ Thư chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ trẻ của Trạm.